



## ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และวัดผลทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. ในกรณีหากจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและวัดผลทฤษฎี ให้เป็นรูปแบบไฮบริด (Hybrid) คือผสมผสานตามบริบทสถานการณ์พื้นที่ สามารถทำการสอนในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไม่เกิน 50% ต่อกลุ่มเรียน ทุกระดับการศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยให้ผู้สอนทำเป็นแผนการปฏิบัติการเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้กำกับควบคุมจำนวนนักศึกษา และดำเนินการส่งข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษาทุกคนเพื่อขออนุญาตคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๑ สัปดาห์

๓. ในรายวิชาโครงการ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันให้ดำเนินการตามบริบทของรายวิชา และการเข้าพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้พิจารณาความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และดำเนินการส่งข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษาทุกคนเพื่อขออนุญาตคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย ๑ สัปดาห์

๔. ให้บุคลากรสายสนับสนุนสลับเวลาการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ วัน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้

เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อป้องกันความเสียหาย และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากคณบดี หรือรองคณบดี

๕. ให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานสภาวะสุขภาพ และรายงานการเดินทางการมาปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖. หากกรณีเกิดปัญหาหรือขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุ์)

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์